

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa: Toàn thể cử tri!

Tôi tên: **Hồ Thị Lan Anh**

Sinh ngày: 09/3/1988

Dân tộc: Co

Quê quán: Xã Trà Tây, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện nay: Tổ 1, thôn Bắc, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Trà Bồng.

Ứng cử: HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đơn vị bầu cử số 3, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến UBMTTQVN các cấp, cử tri nơi tôi cư trú và công tác đã tin nhiệm lựa chọn, hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá Quảng Ngãi XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp đã tổ chức hội nghị hôm nay để tôi cùng các ứng cử viên có điều kiện tiếp xúc với quý cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính thưa quý cử tri!

Bản thân tôi hết sức vinh dự khi được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá 13, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tôi cũng ý thức được rằng nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng của bản thân tôi. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn hạn chế của tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nói chung và của địa phương chúng ta trong nhiệm kỳ qua thì còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm. Nếu được cử tri tin nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá 13, nhiệm kỳ 2021- 2026:

Trước hết, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề ra các chủ trương, kế hoạch chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế phù hợp với tình hình chung của huyện. Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, và nâng cao đời sống nông dân.

Thứ hai, Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, không lãng phí của công, không quan liêu hách dịch, không làm những công việc pháp luật không cho phép. Nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, đề cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri.

Thứ ba, Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: phát triển nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông thôn, vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề an sinh xã hội...

Là người dân tộc thiểu số, tôi sẽ dành tâm sức đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp...đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (theo Nghị quyết 88 của Quốc hội).

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của Người dân. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững; Chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên, các chính sách về an sinh xã hội...

Trên đây là những nội dung cơ bản của chương trình hành động của tôi, nếu được vinh dự trúng cử làm Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Một lần nữa, Tôi xin cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe, chia sẻ tâm tư. Chúc toàn thể bà con cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!